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วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

โดย ณัฐทิพย์  กบิลคาม 
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๕๐ น. 

นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เปิดประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยในวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภายังคงพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๒ ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณาภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติ โดยมีสมาชิกผู้สนใจอภิปราย
เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ประธานได้ก าหนดให้แต่ละท่านใช้เวลาอภิปราย ท่านละ ๑๕ นาที ซึ่งประเด็นที่สมาชิก
อภิปรายมีหลากหลายประเด็น เช่น การใช้งบประมาณในการพัฒนางานด้านการวิจัย, ควรบูรณาการ  
งานแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นพ้ืนที่เป็นหลัก, รัฐบาลควรปรับระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
จะสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้, รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้ งโอทอปเซ็นเตอร์ ทุกจังหวัด เพ่ือสร้าง
ตลาดระบายสินค้าให้ประชาชน, สมาชิกบางท่านเสนอให้รัฐบาลควรผันน้ าจากพ้ืนที่ที่มีน้ ามากเกินไปให้กับ
พ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอุทกภัยและจะท าให้พ้ืนที่แห้งแล้งสามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้, 
ควรเพ่ิมงบประมาณเพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายของแรงงานโดยผ่านกองทุน, รัฐบาลควรเพ่ิมรายได้ของประเทศ
โดยการเปลี่ยนสัดส่วนการรับส่วนแบ่งจากภาคเอกชนที่ลงทุนขุดเจาะก๊าซปิโตรเลียมร่วมกับภาครัฐ เนื่องจาก
ปัจจุบันเอกชนลงทุน ๓๐% แต่ได้รับส่วนแบ่งก าไร ๖๐% ขณะที่ภาครัฐลงทุน ๖๐% แต่ได้รับส่วนแบ่งผล
ก าไรเพียง ๓๐%, สมาชิกบางท่านเสนอให้เพ่ิมงบลงทุนเพ่ือสามารถพัฒนาประเทศได้เพ่ิมขึ้น ขณะที่สมาชิก
บางท่านเสนอให้ใช้งบลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ, บางท่านก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณกลาง  
ในส่วนของเงินส ารองจ่ายที่มีการตั้งเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยสมาชิกเสนอให้มีการก าหนดวงเงินดังกล่าวว่า ควรมี
สัดส่วนเท่าใดต่องบประมาณทั้งหมด และการใช้จ่ายเงินกรณีฉุกเฉินควรก าหนดให้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
เท่านั้น เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายที่ไม่มีขอบเขต ส่วนงบประมาณซึ่งจัดสรรไว้ส าหรับการแก้ไขปัญหา  
ความขัดแย้งนั้น ขอให้รัฐบาลด าเนินการอย่างจริงจังด้วย, สมาชิกบางท่านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณปี 
๒๕๕๖ นี้ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และเป็นการสนองนโยบายรัฐมากกว่านโยบายชาติ เช่น 
ปัญหายาเสพติด, ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้, ปัญหาคอร์รัปชั่น, การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปัญหาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น แต่งบประมาณปี ๒๕๕๖ กลับสนองนโยบายประชานิยมหรือ
นโยบายรัฐมากกว่า เช่น นโยบายแจกแทปเล็ต นโยบายรถคันแรก นโยบายบ้านหลักแรก นโยบายรับจ าน าข้าว 
กองทุนพัฒนาสตรี เป็นต้น ท าให้ทิศทางการบริหารประเทศเกิดปัญหา สมาชิกบางท่านแสดงความเป็นห่วง
เรื่องรายได้ของรัฐที่อาจสูญเสียไปกับนโยบายประชานิยม โดยขอให้รัฐบาลทบทวนเพ่ือช่วยเหลือคนยากจน
ให้ทั่วถึง รวมถึงการช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล ทั้งนี้ สมาชิกเสนอให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจโดยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ส่วนเรื่องที่น่าห่วงอีกเรื่องคือ ภาวะมลพิษซึ่งมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งในที่สุดประชาชนก็ต้องได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย จึงขอให้รัฐบาลตระหนักและจัดงบประมาณในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวเพ่ิมข้ึน รวมถึงต้องใช้งบประมาณอย่างมีคุณภาพ สมาชิกบางท่านก็ขอให้รัฐบาล
ดูแลประชาชน ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มคนยากจน คนชราและคนพิการ เป็นพิเศษ ส่วนการบริหารประเทศนั้น 
รัฐบาลควรเลือกแต่จุดดีของนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านน ามาด าเนินการก็จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง รวมทั้ง
ฝากให้รัฐบาลดูแลแก้ไขปัญหาอาชญากรรมซึ่งทวีความรุนแรงเพ่ือประชาชนจะได้อยู่เย็นเป็นสุขและจะท าให้
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นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นและเดินทางมาใช้จ่ายเงินในประเทศไทยมากขึ้น สมาชิกบางท่านก็อภิปรายงบประมาณ
ความมั่นคงว่าควรจัดล าดับความส าคัญของปัญหาให้ชัดเจนก็จะสามารถใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
สมาชิกหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จัดสรร
งบลงทุนน้อยเกินไปจะท าให้รัฐบาลจะด าเนินการพัฒนาประเทศยากล าบาก ขณะเดียวกันกลับจัดสรร  
งบกลางมากเป็นพิเศษ ท าให้เกิดข้อสงสัยในการใช้จ่ายงบดังกล่าว สมาชิกบางท่านเสนอให้รัฐบาล 
ใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาเกษตรกรในระยะยาว เช่น การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยแก้ไขผลผลิต
ราคาตกต่ า รวมทั้ง ส่งเสริมด้านการตลาดอย่างยั่งยืน รัฐบาลควรเปลี่ยนค่านิยมในการใช้จ่ายงบประมาณ 
จากที่เคยเร่งรัดให้หน่วยงานได้งบประมาณให้หมดเป็นการลงไปดูแลว่าแต่ละหน่วยงานน างบประมาณไปใช้แล้ว
ได้ผลมากน้อยเพียงใดมากกว่า 

ภายหลังปิดอภิปรายแล้ว รัฐมนตรี กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยกล่าวว่ารัฐบาลจะพยายามจัดเก็บรายได้เพ่ือลด 
การขาดดุลและจะต้องวางแผนการเพ่ิมรายได้ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นของสมาชิกเรื่องการใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐบาลนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ถือเป็นการให้ก าลังใจรัฐบาล ซึ่งรัฐบาล
จะด าเนินการอย่างระมัดระวังและเต็มความสามารถ รวมทั้ง จะได้น าข้อเสนอแนะไปพิจารณา เพ่ือปฏิบัติ 
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ด้วยคะแนน ๑๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง และงดออกเสียง ๖ เสียง จากนั้น
ประธานสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๒๑.๕๐ น. 


